



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว๑๕๔๙ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม บุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)

กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓

ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๔.๓๐น.

ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม</p> <p>นายหัสชา เนือยทอง (IC)</p> <p>- วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกับทำพิธีเปิดห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจหาสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดมหาสารคาม สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางห้องปฏิบัติการได้ ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลสุทธาเวช และโรงพยาบาลมหาสารคาม ส่วนการจัดสรรการตรวจให้ ๒ โรงพยาบาลได้ทำการตกลงเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการตรวจหาสารพันธุกรรมในกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบรบือ และโรงพยาบาลกุดรัง เพื่อดูความพร้อมของการจัดเตรียม cohort ward ซึ่งท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ ได้ชื่นชมการทำงานของจังหวัดมหาสารคามเรื่องการเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับการเกิดโรคโควิด-๑๙ ได้ดีมาก</p> <p>- ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-๑๙ เริ่มลดลง การประชุม EOC จะดำเนินการจัดประชุมทุกวันพุธ และประชุมสัปดาห์วันสัปดาห์</p> <p>- โครงการก้าวท้าใจ Season ๒ เน้นการออกกำลังกายต้านโควิด จะเริ่มโครงการในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยการสมัครเข้าร่วมผ่านคิวอาร์โค้ด สำหรับคนที่เป็นสมาชิกเดิมก็สามารถใช้ user เดิมได้ สไลแกนคือ ๖๐ วัน ๖๐๐๐ กิโลแคลอรี จากเดิมสไลแกนคือ ๖๐ วัน ๖๐ กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะนำเสนอในวาระถัดไป</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑. มอบกลุ่มงาน คร. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานทำ Sentinel Surveillance และติดตามการใช้โปรแกรม “ไทยชนะ”</p> <p>๒. มอบกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการแนะนำสถานประกอบการในการใช้โปรแกรมไทยชนะ</p> <p>๓. มอบกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมิน กระตุ้น และติดตามให้ใช้โปรแกรม Thai Stop COVID ของสถานประกอบการ</p> <p>๔. มอบ สสอ./รพ. ทุกแห่ง ดำเนินการควบคุมโรคใช้เลือดออกตามมาตรฐานและเน้นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายชุมชน</p> <p>๕. ขอให้ทีม Case management ของแต่โรงพยาบาลทบทวนองค์ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก ตั้งแต่เริ่มต้นการรักษา Early detection, Early treatment ให้เร็ว หรือทีม Case management ระดับจังหวัดจะมีการจัดประชุมโดยการเชิญกุมารแพทย์มาให้ความรู้ผ่านระบบ Video conference</p> <p>๖. มอบ สสอ./รพ. ทุกแห่ง ออกประเมินสถานประกอบการ โดยใช้โปรแกรมไทยชนะ และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป</p> <p>๗. ขอให้ทุกอำเภอส่งรายชื่อผู้พิทักษ์ไทยชนะ ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>นางสาวปาริชาติ ปกิณณะ</p> <p>๑. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อ ๗.๓ ล้านคน เสียชีวิต ๔๑๓,๖๔๘ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๓.๓ ล้านราย พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ประเทศบราซิล รัสเซีย อังกฤษ สเปน และอินเดีย ตามลำดับ สำหรับประเทศที่พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นมากกว่าหนึ่งหมื่นราย ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และอินเดีย</p> <p>- สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน ๔ ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine เดินทางมาจากประเทศมาดากัสการ์</p> <p>๑ ราย ปากีสถาน ๑ ราย และอินเดีย ๒ ราย ยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน ๓,๑๒๕ ราย เสียชีวิตสะสม ๕๘ ราย</p> <p>- สถานการณ์จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน ๑ ราย เสียชีวิต ๑ ราย จังหวัดมหาสารคามมีกิจกรรมในการเฝ้าระวัง โดยการตรวจคัดกรองโรคโควิด-๑๙ แบ่งเป็น ๑) การเฝ้าระวังใน</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>สถานพยาบาล คือ นั้ดผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ปัจจุบันทำการตรวจจำนวน ๔๓๗ ราย และทำการเฝ้าระวังผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ/ก่อนการผ่าตัด จำนวน ๒๑๙ ราย ๒) การเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่และประชากรกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๒,๙๘๔ ราย รวมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-๑๙ ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓,๖๔๐ ราย และปัจจุบันได้ทำการตรวจคัดกรอง Sentinel surveillance ครบทุกอำเภอเรียบร้อยแล้ว วันนี้กำลังดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งจะดำเนินการ ๓ วัน จะครบกำหนดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันจำนวนผู้ที่คัดกรอง Sentinel surveillance รวมทั้งสิ้น ๒,๙๘๔ ราย</p> <p>๒. จากหนังสือสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ (ศปก.) ๐๒๔๘/ว ๒๓๓๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ดำเนินการตรวจโรคโควิด-๑๙ ในผู้ป่วยทุกรายในโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมทบทวนข้อสั่งการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทยกำลังลดลง และทางโรงพยาบาลดำเนินการปรับปรุงกระบวนการป้องกันการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี จึงได้เปลี่ยนแปลงข้อสั่งการของวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ใหม่ คือ ให้ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงเพื่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคโควิด-๑๙ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศภายใน ๑ เดือน</p> <p>๒.๒ กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าตามนิยาม PUI</p> <p>๒.๓ ผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ ทันตกรรม และอื่นๆ ตามที่กรมการแพทย์กำหนด</p> <p>๒.๔ ผู้ที่แพทย์พิจารณาว่าสมควรตรวจ และหรือให้เป็นไปตามความจำเป็นตามการระบาดของพื้นที่</p> <p>ซึ่งถ้ามีหนังสือสั่งการออกมาแล้วจะดำเนินการแจ้งไปให้ทุกอำเภอทราบต่อไป (หนังสือที่ สธ (ศปก.) ๐๒๔๘/ว๒๕๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)</p> <p>๓. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดมหาสารคาม สูงกว่าค่ามัธยฐานรายเดือนและรายสัปดาห์ติดต่อกันหลายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน ๔๐๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๑.๙๔ ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี อัตราป่วย ๒๑๓.๖๖ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๕-๙ ปี อัตราป่วย ๑๕๐.๔๔ ต่อประชากรแสนคน พื้นที่ที่พบผู้ป่วยสะสมมากที่สุดคืออำเภอเมือง รองลงมาคือ อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอชื่นชม เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ป่วยรายเดือน พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม พบผู้ป่วย</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>สูงกว่าค่ามัธยฐาน สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พบรายงานผู้ป่วยสูง จำนวน ๑๙ ราย เมื่อพิจารณาราย สัปดาห์จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดมหาสารคาม สูงต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๑๔ ถึงสัปดาห์ปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ ๒๒) และในช่วง ๔ สัปดาห์ล่าสุด คือ สัปดาห์ที่ ๑๙ - ๒๒ (วันที่ ๑๐ พ.ค.- ๖ มิ.ย.๒๕๖๓) พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๑๔๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๕.๐๕ ต่อประชากรแสนคน โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดในอำเภอ เมือง รองลงมาคืออำเภอนามน และอำเภอกันทรวิชัย</p> <p>- วิเคราะห์ในระดับอำเภอพบว่า มีตำบลระบาดมากกว่าร้อยละ ๒๕ จำนวน ๕ อำเภอ คือ อำเภอนามน อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเชียงยืน อำเภอกุดรัง และอำเภอนามน ซึ่งเข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิด EOC ไข้เลือดออก และในระดับจังหวัดต้องเปิด EOC ไข้เลือดออกระดับ จังหวัดต่อไป</p> <p>ประธาน</p> <p>- ขอให้ดำเนินการเปิด EOC ไข้เลือดออก เพิ่ม ๒ อำเภอ คือ อำเภอกุดรัง และอำเภอเชียงยืน และในระดับจังหวัดต้องดำเนินการเปิด EOC ด้วย มอบหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการติดตาม สถานการณ์และเปิด EOC ไข้เลือดออกต่อไป</p> <p>- ขอให้ทุกพื้นที่อย่าการ์ดตก ในการควบคุมป้องกันโรคโควิดและโรค ไข้เลือดออก</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) (นายสัจด์ เชื้อลิ้นฟ้า)</p> <p>- มี ๒ ประเด็น ที่ได้รับการสอบถามหลังจากประกาศ ฉบับที่ ๑๑ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>ประเด็นที่ ๑ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถดื่มได้หรือไม่ ซึ่งไม่ปรากฏในประกาศฉบับที่ ๑๑ ข้อสรุปจากการหารือคือ ยังไม่สามารถดื่มได้ในร้านจำหน่ายอาหาร ให้ยึดตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๖ และตามคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ คือที่ร้านอาหารห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>ประเด็นที่ ๒ การจัดประชุมสามารถดำเนินการได้หรือไม่ สำหรับการประชุมห้ามตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๕ และตามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๑ กำหนดเรื่อง การประชุม ดังนี้ ข้อกำหนด ฉบับที่ ๕ ห้ามมีผู้ชุมนุมกัน อัน ก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ และในปัจจุบันมีมาตรการ ผ่อนคลายตามคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่องกำหนดให้มีการ ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ</p>	<p>๑. ขอให้อำเภอกุดรัง และอำเภอ เชียงยืน เปิด EOC ไข้เลือดออก และในระดับจังหวัดต้อง ดำเนินการเปิด EOC ด้วย มอบ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการติดตามสถานการณ์ และเปิด EOC ไข้เลือดออกต่อไป</p>	<p>- อ.กุดรัง - อ.เชียงยืน - กลุ่มงาน คร.</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>จังหวัดมหาสารคาม สรุปลไว้คือ ถ้าประชุมที่เป็นส่วนภาครัฐจัด จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน สามารถดำเนินการจัดได้ โดยใช้มาตรการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๑๑ ซึ่งมี ๕ ข้อหลัก หากมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๕๐ คนแต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน เป็นข้อพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามทั้งภาครัฐและเอกชน กรณีภาคเอกชน ถ้าไม่เกิน ๕๐ คน ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ คือ นายอำเภอ ในการอนุญาตกิจกรรมการมั่วสุม ชุมนุมกัน ที่สามารถปฏิบัติได้ในขณะนี้</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ทีม case management</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ทีม MCATT</p> <p>(นางเอมอร สุทธิสา)</p> <p>- จากการถ่ายทอดนโยบาย เรื่องการค้นหา คัดกรองสุขภาพจิตและดูแลเยียวยาจิตใจในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดจากส่วนกลางในปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งให้ทุกอำเภอได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอได้มีข้อมูลจากระบบ Mental Health Check up ที่ลิงค์จากส่วนกลางเข้ามา โดยข้อมูล ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่าพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกุตุรัง ในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย หรือธุรกิจประสบปัญหา ซึ่งอำเภอเมืองมี ๑ ราย มีผลการคัดกรอง ๘Q เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยมีการกรอกเข้ามาในระบบไม่ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ จึงมอบให้อำเภอเมือง ตามลึกลงไปในพื้นที่และอำเภอกุตุรัง มีผลการคัดกรอง ๘Q เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จำนวน ๒ ราย ซึ่งได้คืนข้อมูลให้อำเภอเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่ว่างให้ประสานงานกลับได้โดยตรง ผากอำเภอเมืองและอำเภอกุตุรังดำเนินการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าว และข้อมูลจากอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอนาเชือกกำลังเข้ามาในระบบ ซึ่งพบว่าข้อมูลของอำเภอนาเชือก ในกลุ่มผู้สูงอายุมีผลคัดกรอง ๘Q เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จำนวน ๑ ราย ผากทุกอำเภอที่กำลังดำเนินการให้ล้งลึก โดยเฉพาะอำเภอกุตุรัง อำเภอเมือง และอำเภอเมืองนาเชือก เนื่องจากผู้กรอกข้อมูลไม่ได้ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้ประสานงานติดต่อกลับได้</p> <p>ประธาน</p> <p>- ให้ทุกอำเภอดำเนินการค้นหา คัดกรอง และดูแลเยียวยาจิตใจประชาชน โดยทีม MCATT จังหวัดมหาสารคาม มีแผนและลงดำเนินการให้วัคซีนใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ แล้ว</p>	<p>๒. ให้ทุกอำเภอดำเนินการค้นหา คัดกรอง และดูแลเยียวยาจิตใจประชาชน โดยทีม MCATT จังหวัดมหาสารคาม มีแผนและ</p>	<p>- สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- รพ.ทุกแห่ง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ทีม EMS -ไม่มี-</p> <p>ทีม JIT - ไม่มี -</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) (นางรุ่งทิพย์ มั่นคง) - ไม่มี -</p> <p>PP & P (Promotion, Prevention and Protection) (นายประวัตติ แปลงมาลย์)</p> <p>๑. ขอให้อำเภอที่ประธานจับฉลากคัดเลือกเพื่อนำเสนอการออก ประเมินสถานประกอบการโดยใช้โปรแกรมไทยชนะ ๒ แห่ง ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกุดรัง</p> <p>นายจ่านง ศรีทรัพย์ (สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย)</p> <p>- การดำเนินงาน Thai Stop COVID และไทยชนะ ของอำเภอ โกสุมพิสัย มีการประชุมและจัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน ซึ่งประกอบ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดทำแผนในการออกปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ จำนวน ๑๗ ตำบล โดยมีแผนปฏิบัติงาน คือ ๑) ตรวจแนะนำให้ ความรู้ตามมาตรการ ๒) ให้ความรู้การล้างมือและใส่หน้ากากผ้า ๓) สำนักงานมีจุดล้างมือ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ๔) เว้นระยะห่าง ห่างกันอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ๕) อนุญาตให้เฉพาะ ผู้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าใช้บริการ ๖) แนะนำการทำ ความสะอาดพื้นผิวหรือจุดสัมผัสบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ๗) ประเมินตามแบบประเมินมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-๑๙ ๘) แนะนำการบันทึกในโปรแกรม THAI STOP COVID ทุกสถานประกอบการ</p> <p>- ประเด็นมาตรฐานที่ดำเนินการประเมิน ประกอบด้วย ๑๖ กิจการ/กิจกรรม ได้แก่ ๑) ร้านอาหารทั่วไป ๒) ร้านอาหารและ เครื่องดื่ม, ขนมหวาน ไอศกรีม ๓) ร้านสะดวกซื้อ ๔) รถเข็น/หาบเร่ ๕) แผงลอย ๖) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ๗) ร้านค้าปลีกค้าส่ง ขนาดย่อม/ชุมชน ๘) ตลาดสด ๙) ตลาดนัด ๑๐) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ๑๑) ร้านค้าปลีกขนาด ใหญ่ ๑๒) สนามกีฬากลางแจ้งเฉพาะประเภท ๑๓) สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา ๑๔) สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ ๑๕) ศาสนสถาน ๑๖) โรงแรม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๕๔ แห่ง มีการ</p>	<p>ลงดำเนินการให้วัคซีนใจแก่ผู้ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ แล้ว</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ประเมินตนเอง โดยใช้ THAI STOP COVID ทุกแห่ง ผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ ผ่านจำนวน ๗๐๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๖ และไม่ผ่านจำนวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๔</p> <p>นายประมวล ไชยโวหาร (สาธารณสุขอำเภออุดร)</p> <p>- การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-๑๙ ของอำเภออุดรฯ มีการประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจเตรียมพร้อมลงพื้นที่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ จากนั้นเข้าไปสำรวจ ตรวจสอบ และประเมิน ซึ่งประเด็นมาตรฐานที่ดำเนินการประเมิน ประกอบด้วย ๑๗ กิจกรรม/กิจกรรม ได้แก่ ๑) ร้านอาหารทั่วไป ๒) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ขนมหวาน ไอศกรีม ๓) ร้านสะดวกซื้อ ๔) รถเข็น/หาบเร่ ๕) แผงลอย ๖) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ๗) ร้านค้าปลีกค้าส่ง ขนาดย่อม/ชุมชน ๘) ตลาดสด ๙) ตลาดนัด ๑๐) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ๑๑) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ๑๒) สนามกีฬากลางแจ้งเฉพาะประเภท ๑๓) สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา ๑๔) สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ ๑๕) ศาสนสถาน ๑๖) โรงแรม ๑๗) สถานศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๘ แห่ง มีการประเมินตนเอง โดยใช้ THAI STOP COVID จำนวน ๒๑๒ แห่ง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ผ่านจำนวน ๒๐๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๕ โดยกิจกรรม/กิจการที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้แก่ ร้านอาหารทั่วไป ร้อยละ ๑.๘๘ แผงลอย ร้อยละ ๑๐๐ และร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อม/ชุมชน ร้อยละ ๒.๒๗ โดยการทำงาน THAI STOP COVID มีการประชุมชี้แจงในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และในขณะนี้ดำเนินการใน รพ.สต. ทุกแห่ง และอยู่ในช่วงดำเนินการในส่วนราชการและผู้ประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด</p> <p>นายประวิติ แปลงมาลัย (หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)</p> <p>- การตรวจสอบสถานประกอบการ/กิจการที่ผ่อนคลายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๓ ของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า การตรวจสอบสถานประกอบการ/กิจการที่ผ่อนคลายเป็น ได้แก่ ร้านอาหาร, ร้านค้าในห้าง, ร้านค้าปลีก-ส่ง/ตลาด, ร้านเสริมสวย, สวนสาธารณะ/สนามกีฬา, ร้านสัตว์เลี้ยง, สถานเสริมความงาม, หน่วยงานราชการ/ธนาคาร, หน่วยบริการทางการแพทย์ และอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๒๑ แห่ง ทำการประเมินตนเองใน THAI STOP COVID จำนวน ๒,๒๗๐ แห่ง และลงทะเบียนไทยชนะ จำนวน ๑,๔๒๔ แห่ง อำเภออุดรฯ ทำการตรวจประเมินและให้คำแนะนำ จำนวน ๕,๓๙๘ แห่ง และจังหวัดสุ่มตรวจ จำนวน ๓๒๖ แห่ง เมื่อเปรียบเทียบการตรวจสอบสถานประกอบการ/กิจการที่ผ่อนคลายเป็นจากการ</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>รายงานผลในการประชุม EOC ครั้งที่ผ่านมา ของ THAI STOP COVID และไทยชนะ พบว่า การออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ /กิจการ ที่ผ่อนคลายเป็นจำนวนเท่าเดิม คือ ๕,๓๙๘ แห่ง การประเมินตนเองใน THAI STOP COVID เพิ่มขึ้นจาก ๑,๙๙๕ แห่ง เป็น ๒,๒๗๐ แห่ง และการลงทะเบียนไทยชนะ เพิ่มขึ้นจาก ๙๖๑ แห่ง เป็น ๑,๔๒๔ แห่ง สรุปผลการตรวจสถานประกอบการ/กิจการที่ ผ่อนคลาย ระหว่างวันที่ ๒-๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่า ผลการตรวจทั้งหมด ๘๙ แห่ง ปฏิบัติครบ ๖๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๓ ปฏิบัติครบ ๒๔ แห่ง เป็นร้อยละ ๒๖.๙๖ โดยการดำเนินการตรวจสอบ THAI STOP COVID นั้น ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๓๒.๖ และการดำเนินไทยชนะ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๔๘.๓ โดยประเด็นการตรวจสอบการปฏิบัติ นั้น พบว่า มีการปฏิบัติเรื่องความสะอาด ครบร้อยละ ๑๐๐ การสวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติร้อยละ ๙๕.๕ เจลล้างมือ ปฏิบัติร้อยละ ๙๓.๓ การเว้นระยะห่าง ปฏิบัติร้อยละ ๗๖.๔ และลดความแออัด ปฏิบัติร้อยละ ๘๔.๓ สำหรับการปฏิบัติในพื้นที่อำเภอ นั้น มีกิจกรรมที่ ดำเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ออกตรวจสถานประกอบการ/ กิจการ ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ๒) ให้คำแนะนำข้อมูลทางวิชาการเรื่อง มาตรฐานสถานประกอบการ/สถานที่ สะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-๑๙ ๓) รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลการตรวจ และคืนข้อมูลให้ พื้นที่ทราบ โดยมีกำหนดการ คือ</p> <p>วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอแกดำ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอกุดรัง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบรบือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเชียงยืน วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอนาเชือก และ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช</p> <p>โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ๑) ให้อำเภอรายงานผลการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้แก่จังหวัดทราบ ๒) ให้อำเภอจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงาน</p> <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา))</p> <p>- ขอให้อำเภอกำหนดเป้าหมาย และ KPI การทำงาน ในการ ขับเคลื่อนการป้องกันโรคโควิด-๑๙ เป็นประเด็นให้ พชอ. ดำเนินการ โดยกำหนดส่งภายใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>		<p>- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๔) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information) -ไม่มี-</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) -ไม่มี-</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) -ไม่มี-</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจ HR -ไม่มี-</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) -ไม่มี-</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) นางอัมพร นาคสมบุรณ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) - ขอถ่ายถอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการตรวจหาสารพันธุกรรมโรคโควิด-๑๙ ในแรงงานต่างด้าวจังหวัดมหาสารคาม มีเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ ราย จากจำนวนทั้งหมด ๘๑๔ ราย ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีการประชุมคณะดำเนินงาน โดยมีนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ เป็นประธาน ทหารเรือพื้นที่การตรวจซึ่งจะตรวจในเขตอำเภอเมือง โดยทีมอำเภอซึ่งจะเก็บในกลุ่ม ๑) คนต่างด้าวที่อยู่แออัด จำนวน ๑๔๘ คน แบ่งเป็น อำเภอเมือง จำนวน ๑๐๕ คน และ อำเภอวาปีปทุม จำนวน ๔๓ คน ๒) คนที่ทำงานในร้านค้าปลีกส่ง จำนวน ๕๒ คน</p> <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) - ขอหารือประธานเพื่อของบประมาณระงับยับยั้งฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน ๒ ประเด็น คือ ๑) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ณ ด่านคัดกรองโรค ๒) ค่าตอบแทน อสม. จิตอาสา ที่ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ณ ศาลากลาง ๓) ค่าน้ำ-ค่าไฟ ของ Local quarantine โดยขอให้ผู้รับผิดชอบติดตามบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ และนำส่งกลุ่มงาน พนย. เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>ประธาน - เห็นควรดำเนินการ</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา))</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจหาสารพันธุกรรมโรคโควิด-๑๙ ในแรงงานต่างด้าว จังหวัดมหาสารคาม ตรวจโดยเก็บทางน้ำลาย จะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๕ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ปัจจุบันกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.มหาสารคาม ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๕๑ ราย ส่วนที่เหลือให้จังหวัดดำเนินการเก็บต่ออีก จำนวน ๑๕๐ ราย โดยประชากรกลุ่มเสี่ยงในแรงงานต่างด้าว แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ ๑) คนต่างด้าวที่อยู่กันอย่างแออัด เช่น ในโรงงานแออัด อยู่ในที่พักแออัดรวมกันหลายคน ๒) คนต่างด้าวที่มีโอกาสพบปะกับคนจำนวนมาก เช่น ทำงานในร้านค้า ๓) คนต่างด้าวที่มีโอกาสสัมผัสกับประชากรที่มีความเปราะบาง เช่น แม่บ้าน เลี้ยงเด็ก หรือผู้สูงอายุ 		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ นายบวร แสนสุโพธิ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้อง Negative pressure จะดำเนินการเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์หน้า - มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมีนักศึกษาเข้ามาใหม่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งทาง รพ. จะตรวจคัดกรองร่างกายให้ทุกคน หากเข้าเกณฑ์จะส่งตรวจ COVID-๑๙ ต่อไป <p>นายอุดม บุษพาทาเต (สาธารณสุขอำเภอบรบือ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอหารือประธานในการจัดงานแต่ง งานบวช งานศพ ต้องขออนุญาตนายอำเภอหรือไม่ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๑ ไม่ได้กำหนด <p>นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดงานที่เป็นงานฉลองสามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนายอำเภอ แต่มีข้อห้าม ๖ ข้อ ประเด็นสำคัญ คือ ห้ามมีขบวนแห่ และห้ามมีสุรา แต่บางประเด็น/กิจกรรม ควรแจ้งนายอำเภอให้ทราบเพื่อกำกับติดตามกิจกรรม <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา))</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยผ่าตัดของโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่สามารถออก Code เอง และต้องแจ้งให้ สสจ. ทราบ 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
โดยทันทีนั้น พบว่า ปัจจุบันการดำเนินการแจ้งเข้ามาที่ สสจ. ยังมีความล่าช้า จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น เพื่อ สสจ. จะได้ดำเนินการแจ้งไปยังพื้นที่ต่อไป		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจิตติยา ญาณพิบูลย์)
นักวิชาการสาธารณสุข

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางวิจิตตา อิ่มสำอางค์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
(นายหัสชา เน้อยทอง)